



ประกาศศาลจังหวัดพิจิตร

เรื่อง การนั่งพิจารณาคดีหรือไต่สวนคำร้องหรือพยานบุคคลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อใด ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการคดีของศาลที่ต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ทำให้มีปริมาณคดีค้างพิจารณาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งส่งผลเสียต่อประชาชนผู้มีบรรณคดี อาจได้รับความเสียหาย

อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ และประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๔ ศาลจังหวัดพิจิตรจึงประกาศให้มีการนั่งพิจารณาคดีหรือไต่สวนคำร้องหรือพยานบุคคลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการพิจารณาคดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๔ ระเบียบศาลจังหวัดพิจิตร ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนั่งพิจารณาคดีหรือไต่สวนคำร้องหรือพยานบุคคลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ และคำแนะนำเรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมพิจารณาคดีหรือไต่สวนคำร้องหรือพยานบุคคลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดพิจิตร โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัชวาลย์ กันฉาย)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลพบุรี

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร